

บ้านปูร่วมปลูกฝังการการเรียนรู้การต่อต้านคอร์รัปชันผ่านบอร์ดเกม “The Trust”

บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) ผู้นำด้านพลังงานที่หลากหลายในระดับนานาชาติ ร่วมปลูกฝังคุณธรรมและธรรมาภิบาลด้วยบอร์ดเกม The Trust สื่อการสอนรูปแบบใหม่ที่จำลองสถานการณ์ให้เยาวชนได้เรียนรู้การทุจริตคอร์รัปชันผ่านโครงการ “การพัฒนาหลักสูตรเพื่อการพัฒนาครูสู่การปลูกฝังคุณธรรมและธรรมาภิบาลในห้องเรียน” ซึ่งจัดขึ้นโดย เลิร์น เอ็ดดูเคชั่น จำกัด (Learn Education) ร่วมมือกับกองทุนรวมธรรมาภิบาลไทย จัดอบรมเหล่าคณาจารย์จากทั่วประเทศกว่า 300 ท่าน ให้เข้าใจการเล่นบอร์ดเกม The Trust และนำความรู้ที่ได้รับไปส่งต่อคุณธรรมและจริยธรรมให้แก่นักเรียนและเยาวชนต่อไป โดยวิธีการเล่นบอร์ดเกม The Trust สามารถเล่นได้ 3-6 คน ใช้เวลา 15-45 นาที ผู้เล่นเกมจะได้เรียนรู้วิธีการประมุขงานของภาครัฐและการตรวจสอบผู้กระทำผิดให้ได้รับบทลงโทษเพื่อสร้างความตระหนักรู้และสามารถนำความรู้ที่ได้ไปปรับใช้ในชีวิตจริงต่อไป

นายรัฐพล สุคนธ์ ผู้อำนวยการสาย-สื่อสารองค์กร บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “บ้านปูให้ความสำคัญกับการกำกับดูแลกิจการที่ดีมาเสมอ มีนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันและแนวปฏิบัติที่ชัดเจน พร้อมทั้งยังส่งเสริมให้บุคลากรของบ้านปูมีจิตสำนึกในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันในทุกรูปแบบ อีกทั้งยังเป็นสมาชิกแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (Thai Private Sector Collective Action Against Corruption) เราเห็นความสำคัญของการปลูกฝังเรื่องการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันให้กับเยาวชน จึงได้ร่วมสนับสนุนโครงการ “การพัฒนาหลักสูตรเพื่อการพัฒนาครูสู่การปลูกฝังคุณธรรมและธรรมาภิบาลในห้องเรียน” เพื่อร่วมเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องการต่อต้านการคอร์รัปชันผ่านบุคลากรทางการศึกษา โดยหนึ่งในหลักสูตรของการอบรมคือการเรียนรู้ผ่านเครื่องมือ The Trust บอร์ดเกมที่สร้างประสบการณ์การเรียนรู้ ทำความเข้าใจกับเรื่องการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันผ่านนวัตกรรมการเรียนรู้รูปแบบใหม่อย่างการเล่นบอร์ดเกม ซึ่งฉีกมิติการเรียนรู้ได้อย่างสร้างสรรค์และน่าสนใจ บ้านปูเชื่อว่าเหล่าคณาจารย์ที่ได้รับการอบรมจะนำความรู้ไปต่อยอดการเรียนการสอนแบบ Active Learning โดยใช้เกม The Trust สร้างประสบการณ์การเรียนรู้เกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันให้กับนักเรียนผ่านการทดลองจริง เสนอแนะ และแก้ไขปัญหาด้วยตัวเอง ซึ่งสอดคล้องกับความเชื่อของบ้านปูที่ว่า “พลังความรู้ คือ พลังแห่งการเปลี่ยนแปลงและพัฒนา” เพราะเราเชื่อว่าการศึกษาและการเรียนรู้คือพลังสำคัญที่จะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงในเชิงสร้างสรรค์และการพัฒนาที่ยั่งยืนของคนและสังคม”

นายธานินทร์ ทิมทอง ผู้ร่วมก่อตั้ง และ Chief Social Impact Officer บริษัท เลิร์น เอ็ดดูเคชั่น จำกัด ผู้ดำเนินงานและบริหารจัดการโครงการ “การพัฒนาหลักสูตรเพื่อการพัฒนาครูผู้ปลูกฝังคุณธรรมและธรรมาภิบาลในห้องเรียน” กล่าวว่า “การศึกษาเป็นรากฐานสำคัญของชีวิต ซึ่งนอกจากความรู้วิชาการแล้วนั้น ความรู้ความเข้าใจในการใช้ชีวิตเป็นพลเมืองที่ดีของสังคมก็มีความสำคัญมากเช่นกัน และควรได้รับการปลูกฝังตั้งแต่เล็กเพื่อให้เยาวชนเติบโตอย่างมีคุณภาพในอนาคต เราจึงได้จัดตั้งโครงการ “การพัฒนาหลักสูตรเพื่อการพัฒนาครูผู้ปลูกฝังคุณธรรมและธรรมาภิบาลในห้องเรียน” จัดอบรมออนไลน์ให้แก่เหล่าคุณครูจากทั่วประเทศเพื่อให้เหล่าบรรดาคุณครูนำองค์ความรู้เกี่ยวกับคุณธรรมและธรรมาภิบาลไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน โดยในการดำเนินงานโครงการฯ เราได้ร่วมมือกับกองทุนรวมธรรมาภิบาลไทยและภาคเอกชน ซึ่งหนึ่งในภาคเอกชนที่มีบทบาทในการสนับสนุนโครงการคือบริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) ที่ได้สนับสนุนการผลิตบอร์ดเกม The Trust สำหรับใช้เป็เครื่องมือทางการศึกษาในโครงการฯ ที่ไม่ใช่แค่การสอน แต่เป็นการจำลองสถานการณ์ให้เรียนรู้ ลองปฏิบัติ ซึ่งเป็นการเรียนรู้ที่ทำให้เด็กรู้จักคิดวิเคราะห์ ตั้งคำถาม และถกเถียงกันด้วยเหตุผล เหมาะกับเด็กรุ่นใหม่สมัยนี้ เพราะเขาได้ทดลองด้วยตนเอง เรียนรู้ร่วมกันและนำไปปรับใช้ในชีวิตในปัจจุบันได้ เช่น การตรวจสอบเงินกองกลางของห้องเรียน หรืองบประมาณการทำกีฬา เป็นต้น และในอนาคตก็สามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตการทำงานได้ด้วยเช่นกัน”

ด้านนายภัสกร ยูถะสุนทร ผู้พัฒนาบอร์ดเกม The Trust ได้เล่าถึงบอร์ดเกมต่อต้านคอร์รัปชันและแรงบันดาลใจในการรังสรรค์พัฒนาสร้างบอร์ดเกมนี้ว่า “แรกเริ่มเราเห็นถึงปัญหาของการคอร์รัปชันทั้งในสังคมไทยรวมถึงในต่างประเทศที่ยังคงมีอยู่อย่างต่อเนื่อง The Trust จึงได้จำลองสถานการณ์ให้ผู้เล่นตกอยู่ในสถานการณ์ที่มีการทุจริตคอร์รัปชัน ซึ่งผู้เล่นได้รับบทบาทเป็นผู้รับเหมาเข้ามาประมูลโครงการต่างๆ ในงบประมาณที่กำหนด โดยระหว่างที่เกมดำเนินไปหากมีผู้เล่นคนใดเริ่มทำอะไรผิดข้อกำหนด นั่นหมายความว่ามีการโกงเกิดขึ้น ผู้เล่นที่เหลือจะต้องทำหน้าที่ในการตรวจสอบความถูกต้องและมีการฟ้องร้องเพื่อให้ผู้กระทำความผิดได้รับบทลงโทษ ในขณะที่เดียวกัน หากไม่สามารถหาหลักฐานว่ากระทำความผิดได้ ผู้ถูกฟ้องร้องก็สามารถฟ้องกลับในฐานะหมิ่นประมาทได้เช่นกัน ซึ่งในเกมทุกคนจะมีสิทธิ์ตรวจสอบได้คนละ 1 สิทธิ์ต่อรอบ หากคนใดคนหนึ่งไม่ทำหน้าที่ในการตรวจสอบ ก็เท่ากับว่าเราได้เปิดช่องโหว่เป็นโอกาสให้มีคนโกงสามารถหลุดรอดไปได้ ซึ่งผู้เล่นจะได้เรียนรู้ว่าหากเขากลัวที่จะตรวจสอบหรือเลือกที่จะเงียบ สามารถส่งผลเสียกับสังคมได้ นี่จึงทำให้เห็นว่าหน้าที่ของการตรวจสอบการทุจริตคอร์รัปชันนั้นไม่ใช่เรื่องของใครคนใดคนหนึ่ง แต่เป็นเรื่องของพวกเราทุกคนต้องร่วมกันลงมือทำเพื่อจะช่วยลดและยุติปัญหาคอร์รัปชันได้”

บ้านปูหวังเป็นอย่างยิ่งว่าบอร์ดเกม The Trust และการอบรมในครั้งนี้จะทำให้เหล่าคุณครูที่ได้เข้าร่วมการอบรมในโครงการฯ ได้รับความรู้ ความเข้าใจ เกิดความตระหนักและนำไปถ่ายทอด ต่อยอดการปลูกฝังพฤติกรรมที่เหมาะสมในการต่อต้านการคอร์รัปชันให้แก่เหล่าเยาวชนซึ่งจะเป็นกำลังสำคัญของสังคมไทยในอนาคต รวมทั้งสามารถเป็นแรงกระเพื่อมที่เป็นประโยชน์และสร้างการขับเคลื่อนสังคมไทยให้เป็นไปในทิศทางที่ดียิ่งขึ้นต่อไป

เกี่ยวกับบ้านปู

บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) เป็นผู้นำด้านพลังงานที่หลากหลายในระดับนานาชาติ ดำเนิน 3 กลุ่มธุรกิจหลัก ได้แก่ กลุ่มธุรกิจแหล่งพลังงาน กลุ่มธุรกิจผลิตพลังงาน และกลุ่มธุรกิจเทคโนโลยีพลังงานใน 10 ประเทศ ได้แก่ ไทย อินโดนีเซีย จีน ออสเตรเลีย ลาว มองโกเลีย สิงคโปร์ ญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกา และเวียดนาม

“พลังความรู้ คือพลังแห่งการเปลี่ยนแปลงและพัฒนา”

บ้านปูเชื่อว่า “การเรียนรู้” เป็นรากฐานสำคัญในการพัฒนา “คน” ซึ่งจะขับเคลื่อนชุมชนและสังคมให้พัฒนาอย่างยั่งยืนในระยะยาว โครงการซีเอสอาร์ของบ้านปูในทุกประเทศ จึงมุ่งเน้นสนับสนุนและส่งเสริมการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องให้กับเยาวชนและชุมชนในหลากหลายรูปแบบ ทั้งการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง การดำเนินชีวิตประจำวัน การเรียนรู้ทั้งในและนอกห้องเรียน การฝึกฝนเพื่อพัฒนาศักยภาพและทักษะชีวิต หรือการค้นคว้า เรียนรู้ และค้นพบองค์ความรู้ด้วยตนเองหรือร่วมกับคนอื่นๆ

ข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับสื่อมวลชน กรุณาติดต่อฝ่ายสื่อสารองค์กร:

ดวงกมล สาลีรัตน์ 061-446-6698 duangkamol_s@banpu.co.th

อภิญญา ศิริมลพิวัฒน์ 086-393-2889 apinya_s@banpu.co.th

โอกิลวี กรุ๊ป (ประเทศไทย)

เอกภพ พันธุ์รัตน์ 089-676-6234 eakkapop.panthurat@ogilvy.com

รูปประกอบ

	<p>นายรัฐพล สุคันธี ผู้อำนวยการสาย-สื่อสารองค์กร บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)</p>
	<p>นายธานินทร์ ทิมทอง ผู้ร่วมก่อตั้ง และ Chief Social Impact Officer บริษัท เลิร์น เอ็ดดูเคชั่น จำกัด</p>
	<p>นายภาสกร ญะสุนทร ผู้พัฒนาบอร์ดเกม The Trust</p>
	<p>ภาพเกม The Trust</p>